

Phát huy hiệu quả các đợt ra quân tuyên truyền chính sách BHXH, BHYT



Với quyết tâm lan tỏa chính sách bảo hiểm xã hội (BHXH), bảo hiểm y tế (BHYT) đến mọi người dân, thời gian qua, BHXH huyện Vũ Thu đã tổ chức nhiều hoạt động truyền thông, đặc biệt chú trọng tổ chức các đợt ra quân tuyên truyền, vận động người dân tham gia BHXH tự nguyện, BHYT hộ gia đình. Hình thức này đã và đang mang lại hiệu quả tích cực trong công tác phát triển người tham gia BHXH, BHYT trên địa bàn huyện.



Cán bộ BHXH huyện Vũ Thu tuyên truyền chính sách BHXH tự nguyện tới người dân.

Ông Lê Văn Phúc, Phó Giám đốc BHXH huyện Vũ Thu cho biết: Mục đích của các đợt ra quân nhằm tập trung cao điểm tuyên truyền chủ trương, đường lối của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước về BHXH, BHYT đến với người dân, qua đó khẳng định sự quan tâm sâu sắc của Đảng, Nhà nước đối với sự nghiệp an sinh xã hội. Từ thực tế nắm bắt phong tục, thói quen, nhu cầu của người dân tại các xã, thôn, BHXH huyện bố trí ra quân vào các ngày nghỉ cuối tuần để thuận lợi cho việc tiếp cận, tuyên truyền, vận động. Nội dung tuyên truyền ngắn gọn, súc tích, dễ hiểu, dễ nhớ, tập trung phân tích rõ ý nghĩa, tính nhân văn của chính sách BHXH tự nguyện, BHYT hộ gia đình, quyền, lợi ích khi tham gia; nhấn mạnh mức hỗ trợ kinh phí từ ngân sách Nhà nước khi tham gia BHXH tự nguyện, BHYT hộ gia đình. Từ đó, góp phần thay đổi nhận thức, hành động và thói quen của người

dân để chủ động tham gia và được hưởng quyền lợi an sinh lâu dài. Để các đợt ra quân đạt hiệu quả cao, BHXH huyện phối hợp với các tổ chức dịch vụ, nhân viên thu, cộng tác viên rà soát, lựa chọn, xác định người có tiềm năng tham gia, có quan tâm và mong muốn tìm hiểu về chính sách BHXH tự nguyện hoặc BHYT hộ gia đình; sắp xếp các nhóm tuyên truyền gồm viên chức BHXH huyện, nhân viên thu cùng cộng tác viên tại các thôn, tổ chức đến tận hộ gia đình để phát tài liệu, tuyên truyền, vận động, hướng dẫn, giải thích và tư vấn thủ tục nếu người dân quyết định tham gia ngay. Việc tổ chức ra quân đồng loạt tại các xã, thị trấn đã thu hút sự chú ý, quan tâm của cộng đồng đến chính sách BHXH tự nguyện, BHYT hộ gia đình; tăng cường niềm tin của nhân dân vào hoạt động truyền thông nói riêng và tổ chức thực hiện chính sách BHXH, BHYT nói chung. Chị Bùi Thị Hòa, thôn Kiến Xá, xã Nguyễn Xá

chia sẻ: Trước đây, tôi cũng đã được nghe truyền thông về BHXH tự nguyện qua sách báo, ti vi nhưng chưa thực sự quan tâm tìm hiểu về loại hình BHXH này. Được cán bộ BHXH huyện và nhân viên thu ở xã đến tận gia đình tư vấn, tôi mới hiểu rõ quy định về mức tiền đóng hàng tháng, các phương thức đóng linh hoạt mình có thể lựa chọn, đặc biệt là những quyền lợi được hưởng nên tôi đã quyết định tham gia ngay cho cả hai vợ chồng với mức đóng 517.000 đồng/người/tháng để sau này khi hết tuổi lao động được hưởng chế độ hưu trí hàng tháng và được cấp thẻ BHYT để đi khám chữa bệnh. Tôi rất yên tâm, tin tưởng vào chính sách BHXH tự nguyện của Đảng và Nhà nước. Ông Lê Văn Phúc, Phó Giám đốc BHXH huyện Vũ Thu thông tin thêm: Từ đầu năm 2022 đến nay, BHXH huyện đã tổ chức 12 đợt ra quân tuyên truyền cho 3.568 lượt người. Riêng tháng 11/2022, BHXH huyện phối hợp với các tổ

ĐÓNG HÙNG GIA

TIỀN HẢI Gặp mặt đảng viên là người Công giáo

Huyện Tiền Hải vừa tổ chức hội nghị gặp mặt 153 đảng viên là người Công giáo. Trong những năm qua, đội ngũ đảng viên là người Công giáo trên địa bàn huyện Tiền Hải luôn tích cực tham gia các đoàn thể chính trị - xã hội ở cơ sở; vận động gia đình và quần chúng nơi cư trú sống "Tốt đời, đẹp đạo", giữ gìn đoàn kết lương giáo; đề cao trách nhiệm, gương mẫu trong lao động sản xuất và công tác, gần gũi với quần chúng, được cấp ủy, chỉ bộ và nhân dân tin nhiệm. Trong các đảng viên là người Công giáo có 7 đồng chí được bầu làm ủy viên ban chấp hành

Chương trình trải nghiệm "Bé tập làm chiến sĩ"

Hội Phụ nữ Bộ đội Biên phòng tỉnh phối hợp với Trường Mầm non phường Bồ Xuyên (thành phố Thái Bình) vừa tổ chức chương trình trải nghiệm "Bé tập làm chiến sĩ" tại Đồn Biên phòng Cửa Lân (Tiền Hải). Hơn 100 học sinh và giáo viên của Trường Mầm non phường Bồ Xuyên đã được cán bộ, chiến sĩ Đồn Biên phòng Cửa Lân giới thiệu về lịch sử truyền thống của Quân đội nhân dân Việt Nam, Bộ đội Biên phòng nói chung, Bộ đội Biên phòng tỉnh Thái Bình nói riêng; học

đảng bộ xã nhiệm kỳ 2020 - 2025, 31 đồng chí là chi ủy viên, 25 đồng chí là bí thư, phó bí thư chi bộ, 26 đồng chí là đại biểu HĐND các cấp nhiệm kỳ 2021 - 2026... Tại buổi gặp mặt, lãnh đạo Huyện ủy Tiền Hải đánh giá cao vai trò của các đảng viên là người Công giáo trong lãnh đạo, tuyên truyền, vận động nhân dân thực hiện tốt chủ trương, đường lối của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước. Đồng thời, đề nghị các đảng viên là người Công giáo phát huy cao vai trò tiên phong, gương mẫu trong xây dựng nông thôn mới, xây dựng đời sống văn hóa ở cơ sở. Vận động nhân dân thực hiện tốt công tác giải phóng mặt bằng thu hút đầu tư, bảo đảm an ninh trật tự trên địa bàn, tích cực tham gia xây dựng Đảng, xây dựng hệ thống chính trị cơ sở vững mạnh.

MẠNH THẮNG

tập điều lệnh đội ngũ, cách sắp xếp nội vụ; chăm sóc vườn rau tăng gia; trải nghiệm bữa cơm quân đội; tham gia một số hoạt động thể dục thể thao ngoài trời... Thông qua hoạt động ngoại khóa giúp giáo viên và học sinh có dịp trải nghiệm thực tế các hoạt động của cán bộ, chiến sĩ Bộ đội Biên phòng, đồng thời giúp các em rèn luyện tính tự lập, ý thức sinh hoạt tập thể, góp phần vun đắp tình thân yêu quê hương, đất nước cho các em.

TRỊNH CƯỜNG

Tấm lòng nhân ái của chị Ngọ

Hơn 30 năm mệt mỏi trên thương trường, dù bận rộn với công việc kinh doanh tại cửa hàng nhưng chị Bùi Thị Ngọ, chủ cơ sở kinh doanh đồ nhựa, đồ gia dụng Ngọc Long ở thôn Cổ Dũng 1, xã Đông La (Đông Hưng) luôn dành thời gian cho các hoạt động xã hội, thiện nguyện. Với chị, "cho đi là còn mãi", là hạnh phúc của riêng mình. Chị Ngọ chia sẻ: Trước khi bước vào lĩnh vực kinh doanh đồ nhựa, đồ gia dụng, vợ chồng tôi có 8 năm mở cửa hàng bán vật liệu xây dựng. Tuy nhiên, quy mô còn nhỏ lẻ, phục vụ nhu cầu xây dựng của người dân trong vùng nên thu nhập bấp bênh, chỉ đủ trang trải cuộc sống gia đình. Nhận thấy thị trường đồ nhựa, đồ gia dụng có tiềm năng, năm 1998, từ 100 triệu đồng tích cóp và vay thêm ngân hàng hơn 500 triệu đồng, vợ chồng tôi quyết định chuyển hướng kinh doanh sang mặt hàng này.

động đi thị trường trong và ngoài tỉnh với thu nhập từ 7 - 9 triệu đồng/người/tháng. Hàng năm, tổng doanh thu từ hoạt động kinh doanh của gia đình chị Ngọ đạt trên 3 tỷ đồng. Mặc dù công việc kinh doanh bận rộn nhưng chị Ngọ vẫn dành thời gian và tích cực tham gia các hoạt động của Hội Liên hiệp Phụ nữ cũng như hoạt động của thôn, xã. Đặc biệt, trong nhiều năm qua, chị Ngọ là hội viên gương mẫu tham gia các hoạt động nhân đạo, từ thiện ở địa phương. Chị chia sẻ: Sinh ra và lớn lên trong nghèo khổ, tôi đã nhận sự cảm thông, chia sẻ, giúp đỡ từ gia đình, bạn bè. Giờ đây khi cuộc sống đã ổn định hơn và hoạt động kinh doanh phát triển, có thể nói đó chính là nhờ sự tin tưởng, đồng hành, ủng hộ của bà con. Tôi muốn trích một phần lợi nhuận để giúp đỡ những người có hoàn cảnh khó khăn ở địa phương. Với tâm niệm đó, gia đình chị Ngọ đã hỗ trợ Hội Liên hiệp Phụ nữ xã Đông La gần 25 triệu đồng để thực hiện mô hình "Cấp lá yêu thương", "Mẹ đỡ đầu", giúp các cháu có hoàn cảnh khó khăn vươn lên trong học tập. Hàng năm, vào dịp lễ, tết, vợ chồng chị còn tặng hàng trăm suất quà trị giá từ 300.000 - 500.000 đồng/suất cho học nghèo, hộ cận nghèo, gia đình có hoàn cảnh đặc biệt khó khăn trên địa bàn các xã Đông La, Liên Giang, Đông Sơn; đồng thời, ủng hộ các hoạt động xây dựng công trình phúc lợi, quỹ vì người nghèo các cấp với số tiền hàng trăm triệu đồng. Riêng trong năm 2020, gia đình chị đã ủng hộ 3 triệu đồng và 30 thùng mì tôm giúp nhân dân miền Trung khắc phục hậu quả

Với bản tính cần cù, chịu khó, chị Ngọ vừa tìm hiểu thị trường vừa nhập các mặt hàng mới về kinh doanh để đáp ứng thị hiếu người tiêu dùng. Nhờ thế, cơ sở kinh doanh Ngọc Long đã vượt qua được những khó khăn ban đầu, trở thành trung tâm buôn bán đồ nhựa, đồ gia dụng lớn nhất nhì huyện Đông Hưng. Hiện nay, cơ sở kinh doanh đồ nhựa, đồ gia dụng Ngọc Long đang tập việc làm thường xuyên cho 10 lao động làm việc tại cửa hàng và hơn 60 lao

thiên tai. Đặc biệt, khi dịch Covid-19 bùng phát tại địa phương, gia đình chị tiếp tục ủng hộ 10 triệu đồng và 70 kính chắn giọt bắn cùng với địa phương phòng, chống dịch. Theo chị Ngọ: Những việc làm nhỏ bé mang lại niềm vui, hạnh phúc và giúp người nghèo với bớt đi khó khăn trong cuộc sống chính là động lực để vợ chồng tôi tiếp tục tham gia các hoạt động thiện nguyện.

Đánh giá về chị Bùi Thị Ngọ, chị Bùi Thị Mỹ Lộc, Chủ tịch Hội Liên hiệp Phụ nữ xã Đông La cho biết: Những việc làm thiện nguyện của chị Ngọ đã góp phần phát huy tinh thần đoàn kết, biết sẻ chia, yêu thương để mỗi cán bộ, hội viên phụ nữ cùng học hỏi. Gia đình chị nhiều năm liền đạt danh hiệu gia đình văn hóa. Việc làm của chị Ngọ đã góp phần tô thắm thêm hình ảnh đẹp của người phụ nữ, xứng đáng là tấm gương sáng để cán bộ, hội viên, phụ nữ học tập và làm theo.

KUẨN PHƯƠNG



Chị Bùi Thị Ngọ (người ngoài cùng bên phải) giới thiệu sản phẩm tại cửa hàng.

Để bệnh nhân tâm thần sớm phục hồi, hòa nhập cộng đồng

Hiện nay, số người mắc chứng bệnh liên quan tâm thần ngày càng có xu hướng gia tăng. Vì vậy, cùng với việc quan tâm, chăm sóc giúp người bệnh yên tâm điều trị cần có giải pháp để bệnh nhân sớm hòa nhập cộng đồng.

Anh Trần Mạnh Thắng (xã Vũ Lạc, thành phố Thái Bình) đã từng có một tương lai tươi sáng khi tốt nghiệp Đại học Hàng hải và chuẩn bị đi làm. Tuy nhiên, do mất ngủ nhiều, qua thăm khám bác sĩ xác định anh mắc chứng bệnh tâm thần phân liệt và cần phải điều trị tích cực. Tại Trung tâm Chăm sóc và phục hồi chức năng cho người tâm thần, hàng ngày anh Thắng được điều trị theo phác đồ, được phục hồi chức năng, tham gia các hoạt động chăm sóc vườn rau, cây cảnh, làm giấy tiền... Sau một thời gian điều trị tại Trung tâm, sức khỏe của anh có nhiều chuyển biến. Anh Thắng cho biết:



Trung tâm Chăm sóc và phục hồi chức năng cho người tâm thần tổ chức làm giấy tiền giúp người bệnh ổn định tâm lý.

hàng ngày; được phục hồi chức năng, làm công việc nhẹ nhàng, học nghề, giúp tâm lý ổn định, phục hồi lại thể trạng. Tôi mong sớm khỏi bệnh để được trở về. Anh Thắng là một trong 237 bệnh nhân đang điều trị tại Trung tâm Chăm sóc

và phục hồi chức năng cho người tâm thần. Mỗi người một tình trạng bệnh, hoàn cảnh nên việc chăm sóc, điều trị cho bệnh nhân gặp rất nhiều khó khăn. Bác sĩ Vũ Thị Lan, Khoa Bệnh nhân nặng của Trung tâm cho biết, đặc thù ở đây là những bệnh nhân đã được đi điều trị ở nhiều nơi, bệnh không đỡ, gia đình không có người chăm sóc nên phải gửi vào Trung tâm. Khi mới vào, phần đông người bệnh già yếu, nhiều bệnh nền, có biểu hiện kích động, khả năng tự phục vụ rất kém, hầu hết phụ thuộc vào cán bộ y tế nên công tác khám, điều trị gặp rất nhiều khó khăn. Để điều trị cho bệnh nhân, ngoài điều trị theo phác đồ, chúng tôi tổ chức các hoạt động cho bệnh nhân giải trí bằng hình thức văn hóa văn nghệ, trồng rau và làm giấy tiền, tạo tâm lý ổn định để việc điều trị hiệu quả hơn. Cùng với sự phát triển của xã hội, áp lực công việc là nguyên nhân chủ yếu dẫn đến nhiều thể bệnh chuyên khoa tâm thần và có chiều hướng gia tăng. Tại Bệnh viện Tâm thần Thái Bình, theo thống kê, tỷ lệ người đến khám,

nhập viện và điều trị tại Bệnh viện tăng hơn 10% so với năm 2021, trong đó có rất nhiều thể bệnh, tập trung vào rối loạn stress do sang chấn, lo âu trầm cảm, nghiện ma túy, nghiện rượu, nghiện game... trong đó bệnh tâm thần nội sinh chiếm tỷ lệ cao trên 60%. Bác sĩ Phùng Thị Minh Thuận, Phó Giám đốc Bệnh viện chia sẻ: Đối với bệnh nhân tâm thần, việc chăm sóc khó khăn vất vả và gặp nhiều lần so với chăm sóc người bệnh khác, vì phần lớn người bệnh tâm thần khi đến bệnh viện đã rơi vào tình trạng nặng, dễ bị kích động. Sau khi điều trị bệnh đi vào ổn định, việc chăm sóc theo diễn biến bệnh cũng rất khó khăn do bệnh nhân không chịu hợp tác với cán bộ y tế, chưa kể rất nhiều bệnh nhân không có người nhà chăm sóc. Hiện tại, Bệnh viện Tâm thần Thái Bình có gần 400 người bệnh điều trị nội trú tại các khoa lâm sàng thì có đến hơn 10% người bệnh không có người thân chăm sóc nên vấn đề điều trị, chăm sóc toàn diện từ ăn, ngủ và các hoạt động tối thiểu nhất của con người đều do cán bộ y tế thực hiện. Xác định

bệnh nhân tâm thần là những người bệnh rất đặc thù, không nhận thức được như người bình thường nên ngay từ đầu năm, Bệnh viện chủ động xây dựng kế hoạch chăm sóc, điều dưỡng cho người mắc bệnh tâm thần; đồng thời tăng cường công tác kiểm tra, đón tiếp đối với đội ngũ cán bộ y tế, đặc biệt là đội ngũ điều dưỡng viên quan tâm, chăm sóc người bệnh từ lúc vào đến lúc ra viện, có người bệnh như người thân trong gia đình.

Để thực hiện tốt công tác bảo trợ xã hội, thời gian qua, ngoài việc chăm sóc, khám chữa bệnh cho người tâm thần, Sở Lao động - Thương binh và Xã hội tích cực phối hợp với các đơn vị y tế, các sở, ngành, địa phương triển khai nhiều chương trình cụ thể như: phối hợp tổ chức các lớp tập huấn cho các hộ gia đình có người mắc bệnh tâm thần các phương pháp, kỹ năng chăm sóc sức khỏe người tâm thần, hoạt động phục hồi chức năng cho người tâm thần, người rối nhiễu tâm trí nhằm nâng cao nhận thức trách nhiệm của gia đình, cộng đồng và toàn xã hội về chăm sóc và phục hồi

NGUYỄN CƯỜNG